

ที่ ศธ ๐๔๐๒๕/๒๖๗๒



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ถนนศูนย์ราชการ ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

ด้วยมีองค์กรเอกชนในการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ได้ประชาสัมพันธ์สื่อสำหรับการพัฒนาการเรียนรู้
ดังนี้

๑. มูลนิธิเอเชียประเทศไทย (The Asia Foundation) ได้พัฒนาเว็บไซต์ (Web Portal) ที่รวบรวม
แหล่งข้อมูลและทรัพยากรการศึกษาแบบออนไลน์สำหรับนักเรียนและครู เว็บไซต์ดังกล่าวรวบรวมเนื้อหาจากแหล่ง
การศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thailandlearning.org

๒. สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ได้จัดเตรียมสื่อ E-Book หนังสือเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงจัดเตรียมคู่มือครู แผนการสอน คลิปวิดีโอการจัดการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้เร็วขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าดูได้ที่ www.iadth.com

๓. บริษัท อักษร อินส์ปรี จำกัด ในเครือบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอนำเสนอรายการ
สื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยถึงมัธยมศึกษา ด้วยการใช้นวัตกรรมสื่อการ
เรียนการสอนที่หลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายขายในพื้นที่ คุณณรวดี อดทน
โทร. ๐๘๒-๘๖๒๘-๙๕๕

๔. บริษัท ไอทีไทรฟ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม Scom. ในการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ขอเชิญโรงเรียนทุกสังกัด เข้าร่วมโครงการใช้แพลตฟอร์ม Scom. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา ๑ ปี หาก
สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับโครงการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ขายแ
งั่วกว่า โทร.๐๖๑-๙๒๕-๖๙๖๖

ในการนี้ ขอให้โรงเรียนในสังกัดพิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยศึกษาเงื่อนไขการใช้งานและค่าบริการให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสฤษดิ์ ณะภูมิชัย)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
โทร. ๐-๔๓๒๔-๖๖๖๓-๕
ผู้ประสานงาน นางณัฐรตี สวัสดิ์สิงห์ โทร ๐๙๗-๓๔๒๙๐๔๔